

บาท/ดอลลาร์แนวโน้มทรงตัว เช้านี้เปิดตลาดที่ 32.06 บาท คาดกรอบ 32.00-32.10 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.06 บาท ใกล้เคียงกับระดับช่วงปิดท้ายสัปดาห์วันก่อนที่ระดับ 32.05 บาท

* ตีลเลอร์ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทในช่วงนี้ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ส่งผลให้บาท/ดอลลาร์ยังทรงๆ เนื่องจากตลาดยังรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) โดยตลาดส่วนใหญ่มองว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้แน่นอนแล้ว ทำให้ตลาดกลับไปโฟกัสที่ผลการประชุมอีซีบีแทนว่าจะยุติ QE หรือไม่ หรือจะปรับลดการทำ QE อย่างไร ส่วนปัญหาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีเหนือตลาดมองว่าหลังการพบกันของ โด널ด์ ทรัมป์ และ คิม จอง อึน คงทำให้บรรยากาศดีขึ้น ไม่น่ามีอะไรที่แยลง เพียงแต่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจริงอาจต้องใช้เวลา

* อย่างไรก็ดี การขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติทั้งในตลาดตราสารหนี้ (บอนด์) ไทย และตลาดหุ้นออกมาพร้อมกันวานนี้ ยังไม่ได้บ่งบอกชัดเจนนักว่านักลงทุนจะนำเงินออกจากประเทศไทย แม้ว่าการขายสุทธิเป็นการส่งสัญญาณว่านักลงทุนมั่นใจเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแน่ ทำให้นักลงทุนนำเงินออกจากตลาดที่มีความเสี่ยงก่อน แต่ถึงที่สุดนักลงทุนต้องประเมินอยู่ดีว่านำเงินออกจากไทยแล้วจะไปลงทุนที่ไหน เพราะในภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีการเติบโตดี มีเสถียรภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สะท้อนจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูง ทำให้การขายสุทธิใน 2 ตลาดยังไม่เกิดแรงขายเงินบาทเพื่อนำเงินดอลลาร์ออกจากไทย

* เขากล่าวว่า ในช่วง 1-2 วันนี้ เงินบาทน่าจะทรงๆ เช่นนี้ไปจนกว่าการประชุมเฟดและอีซีบีจะชัดเจน โดยมองกรอบเงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.00 บาท/ดอลลาร์ และแนวต้านที่ระดับ 32.10 บาท/ดอลลาร์

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.68 จากวานนี้ 93.56

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,657.68 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 412.32 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.043 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS